

Duyên Hải, ngày 18 tháng 12 năm 2020

TUYÊN TRUYỀN
Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng tăng, đặc biệt trong những tháng cuối năm; trong đó chủ yếu là trộm cắp xe máy, đột nhập, trộm cắp tài sản trong vương tửm, nơi trồng hoa màu và trong nhà dân (tập trung vào các loại tài sản có giá trị như: tiền, vàng, máy vi tính, điện thoại di động, motor điện, bình ắc quy xe ô tô, xe cuốc,...; các loại vật nuôi và hải sản như: bò, gà, chó, tôm, cua, sò huyết...). Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 21 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng của tội phạm trộm cắp tài sản vẫn là sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân, người quản lý, bảo vệ tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình.

Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, sự chủ động trong bảo vệ tài sản của các cơ quan, tổ chức và quần chúng Nhân dân trên địa bàn, Công an thị xã Duyên Hải thông báo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian gần đây, cụ thể như sau:

- Phương thức, thủ đoạn đột nhập vào nhà dân hoặc các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để trộm cắp tài sản:

+ Trước khi gây án, các đối tượng thường tìm cách tiếp cận địa điểm dự định gây án để thăm dò, tìm hiểu quy luật đi lại của người có tài sản; những sơ hở, thiếu sót, mất cảnh giác trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản để tìm thời điểm phù hợp thực hiện hành vi trộm cắp.

+ Đối với các hộ gia đình, đối tượng nhắm đến là những hộ gia đình thường xuyên vắng nhà, không người trông coi, khu vực ít dân cư, hộ gia đình sống biệt lập, ít quan hệ với bà con xung quanh; hộ gia đình không trang bị hệ thống chống trộm hoặc có hệ thống camera giám sát nhưng đặt ở vị trí dễ phát hiện hoặc dễ bị đối tượng vô hiệu hóa.

+ Một số cách thức đột nhập của tội phạm trộm: Mở hoặc cạy phá ổ khóa; dùng gậy dài có dán keo dính ở đầu để lấy trộm điện thoại di động, chìa khóa để gần cửa sổ, sau đó mở cửa, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản; dùng tua vít vặn ốc khung hoa sắt cửa sổ, cửa thông gió nhà vệ sinh, bếp hay dùng xà ben cạy mép cánh cửa, khóa cửa; dùng ống tuýp hoặc mỏ lết to bé, phá ổ khóa; phá song sắt cửa sổ; trèo tường, vượt rào, chui qua cửa sổ, ô thông gió, trèo lên ban công đột nhập vào nhà.

- Đối với tội phạm trộm cắp xe mô tô, xe gắn máy: thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng sơ hở thiếu sót, mất cảnh giác của người quản lý xe mô tô, xe máy như: để xe không sử dụng khóa chống trộm, không có người trông coi hoặc không rút chìa khóa xe ra khỏi xe, đối tượng dùng chìa khóa vạn năng phá ổ khóa trộm xe hay đột nhập vào nhà trộm xe máy khi có sẵn chìa khóa rồi tẩu thoát.

- **Đối với tội phạm trộm cắp tài sản ở các vuông tôm, khu vực trồng hoa màu:** tài sản mà các đối tượng thường nhắm vào đó là motor bơm nước, motor chạy quạt, hộp giảm tốc... đối tượng thường lợi dụng sơ hở của chủ tài sản, không có người trông coi, canh giữ, lợi dụng đêm tối, mọi người ngủ say hay những nơi ven đường giao thông đối tượng lợi dụng lén vào trộm cắp tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

- **Đối với tội phạm trộm cắp gia súc, vật nuôi:** lợi dụng các chuồng trại xa nhà dân, không có người trông coi, canh giữ, chuồng trại không cửa rào bảo vệ, lợi dụng lúc đêm tối các đối tượng dùng "bả", kích điện, thòng lọng... hoặc đột nhập vào khu vực chăn nuôi để bắt trộm, chở đi nơi khác tiêu thụ.

- Ngoài ra, các đối tượng còn cải trang thành nhân viên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện tử, nhân viên tiếp thị bán hàng để vào nhà, quan sát tiếp cận tài sản, sau đó thực hiện hành vi trộm cắp. Đây là thủ đoạn mới mà người dân cần chú ý đề phòng, cảnh giác.

Để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đồng thời để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an thị xã Duyên Hải đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cùng Nhân dân trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt một số biện pháp sau:

1. Khi ra khỏi nhà, nơi làm việc phải chú ý khóa cửa, chốt cửa và thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống cửa khi bị hư hỏng, bị mất chìa khóa

2. Trước khi đi ngủ vào ban đêm phải đóng và khóa các cửa ra vào; tài sản sử dụng phải để ở vị trí an toàn, không để tài sản ngoài sân gây sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Không để tiền, vàng với số lượng lớn ở nhà hay trong cốp xe mà phải được cất giữ cẩn thận ở những nơi an toàn (như cất vào két sắt hoặc gửi ngân hàng...)

3. Khi vắng nhà phải nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị cho người khác trông coi; nên làm tường rào cao, đảm bảo các biện pháp ngăn chặn việc đối tượng trèo từ ngoài vào nhà, nên lắp đặt hệ thống chuông báo động chống trộm hoặc camera giám sát.

4. Người dân cần nâng cao cảnh giác với những đối tượng lạ mặt đến khu vực dân cư, khu vực nuôi tôm hay khu vực trồng hoa màu...; các đối tượng tự xưng là nhân viên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện tử, máy lọc nước, nhân viên tiếp thị bán hàng. Đồng thời phải biết và ghi lại số điện thoại của trực ban Công an xã, phường nơi cư trú để khi phát hiện có nghi vấn hoặc các vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra thì điện báo ngay để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Để góp phần đảm bảo ANTT nói chung, tình hình trộm cắp tài sản nói riêng đề nghị mọi tổ chức, cá nhân và tất cả người dân trên địa bàn thị xã cần tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, khi phát hiện các vụ việc nghi vấn phải kịp thời báo ngay Công an nơi gần nhất, Cảnh sát phản ứng nhanh 113 hoặc trực ban Công an thị xã Duyên Hải, qua số điện thoại 02943 832014 để kịp thời hỗ trợ, vây bắt.

Nơi nhận:

- Trung tâm VH-TT&TT;
- Công an các xã, phường;
- Lưu: XDPT BVANTQ.

